

PYLON - ยังนำตามไปเรื่อยๆ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

จริงๆ แล้ว หุ้นตัวนี้ ก็ตามมาตั้งแต่ต้นปีแล้วละครับ เอาไปให้เป็นหุ้นเด่นของสาขาต่างจังหวัดที่ไปสัมมนาในช่วงต้นๆ ปี... ซึ่งตอนนั้นคาดว่า ราคาน่าจะขึ้นแรงได้ในช่วง ไตรมาส 1-2 แต่ก็ไม่เป็นไปตามที่คาดสักเท่าไร แต่อย่างว่าครับ แนะนำเป็นหุ้นเด่น ถือลงทุน 1 ปี ซึ่งถ้าหมดปีนี้ไปแล้วก็คิดว่า ราคาที่ซื้อมาตอนต้นปี แล้วขายปลายปี ก็น่าจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าการลงทุนอยู่นะครับ... แล้วสำหรับปีหน้านั้น จะมีหุ้นตัวไหนอย่างไรอีก เด๋วเดือนธันวาคมนี้ เหนือเมฆคงได้ทยอยเอาหุ้น ที่น่าจับตาออกมาสู่สายตาเพื่อนๆ นะครับ แล้วจะบอกไว้ด้วยว่า ตัวไหน ถือลงทุนอย่างไร... อาจจะมีการจัดพอร์ตให้สำหรับคนที่ชอบมีหุ้นหลายๆ ตัว แต่ก็คงไม่เกิน 5 ตัวนะครับ และแน่นอน สำหรับท่านที่ชอบวัดกันตัวเดียวหรือตามรูปแบบของ “Just One” ก็จะหามาให้ดูกันด้วยนะครับ... ส่วนเรื่องของ PYLON นั้น ถ้ามองว่า จะจบในปีนี้นะหรือไม่ ไม่แน่นอนครับ เหลือเวลาอีกไม่มากก็ตาม แต่ก็อาจเล่นยาวไปถึงปีหน้าก็ได้นะครับ เพราะจากรูปแบบของสัญญาณทางเทคนิคในตอนนี้นั้น อาจจะว่ากันยาวๆ อีกสักปีเลยก็ได้... หรือบางทีนั้น หากแนวโน้มทางธุรกิจของ PYLON ในปีหน้า ทำท่าทางจะดี ราคาอาจจะวิ่งต้อนรับในช่วงปลายปี จนถึงต้นปีหน้าก่อนเลยก็เป็นได้... เหนือเมฆถึงได้จั่วหัวไว้ว่า ยังตามไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะทั้งเทคนิค หรือ พื้นฐาน... หุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมไปถึงตลาด หรือ SET Index นั้น อาจจะสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน หรือนักเก็งกำไรไม่น้อยเลยทีเดียว แต่หากเราค่อยๆ ดูหุ้นของเราที่มีในพอร์ต เนื้อร้ายถ้ามี ก็ตัดทิ้งบ้างกมดีนะ

ดูตามเกม...

วันศุกร์ที่ผ่านมา ก็ถือว่าเขย่าแรงพอสมควรเหมือนกันนะ (ดูจากแท่งเทียน) วันนี้ก็อาจจะเล่นแก๊งกำไรระยะสั้น หรือ เล่น 1-3 วัน ก็ยังได้ แต่เน้นไม่ต่ำกว่า 16.0 ไว้ น่าจะดีกว่าด้วยนะ

แนวรับ

: ... 16.0-16.5 ราคาในช่วงนี้ นำเล่นรอบยาว ต่ำกว่า 15.5 เลิก

เป้าหมาย

: ... ตาม MA. แล้ว ยังขอคาดหวังตามสถิติ มีเป้าหมายที่ 20-22

Price Chart...(PYLON)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PYLON... วิเคราะห์ตามรูปแบบของ MA ที่ความสวยงามของการเรียงตัวด้วยแล้วนั้น น่าจะใช้นะ เพราะเริ่มต้นจากมั่วๆ มา แล้วก็เข้าสู่ภาวะ Bullish นั้น รูปแบบนั้นนั้น เหนือเมฆเฝ้าตามมาอย่างต่อเนื่องในหุ้นหลายตัว แล้วก็มาเสียตายว่า ไม่มีการแนะนำในให้ดู.. แต่อย่างไรก็ตาม หุ้น PYLON ยังมีเรื่องของ Volume ในระยะนี้ด้วย แถม Indicator บางเครื่องมือ ที่เหนือเมฆดู ซึ่งถือเป็น Indicator หลัก ในการบอกแนวโน้ม ก็เริ่มจะมีการยืนยันแนวโน้มทางขึ้นได้อย่างดี... จึงเป็นอันว่า หากไม่มีอะไรพลิก จนทำให้ราคาลงมาต่ำกว่า 15.50 แนวโน้มของ MA. ตามภาพนั้นนั้น ยังน่าจะส่งผลให้ราคาขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง แม้วางจะมีแกว่งๆ บ้างในบางวัน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ซีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน